

Số: /BC- UBND

Hoàng Trường, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

V/v Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số: 02/CT –UBND ngày 12/ 01/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2022 của BCH Đảng bộ về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo tốt các điều kiện cho nhân dân trong xã vui xuân đón Tết truyền thống của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường xây dựng một số nhiệm vụ trước trong và sau Tết nguyên đán như sau:

I. Về nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần:

1. Công tác Phòng chống dịch Covid-19: Tập trung bám sát các công điện, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy, các tổ giám sát cộng đồng ở các thôn; tập trung kiểm tra, rà soát các đối tượng người từ vùng có dịch về địa phương kịp thời, chính xác, xây dựng kế hoạch quản lý, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, hướng dẫn nhân dân và các đối tượng cách ly tại nhà thực hiện nghiêm túc “5K” và không để dịch bệnh lây lan; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của gia đình có người thân đang ở các tỉnh, thành phố có dịch; vận động người từ vùng có dịch không về địa phương trong dịp Tết; các tiểu ban theo phương án phòng, chống dịch ở các cấp độ chủ động, xây dựng Kế hoạch đảm bảo hậu cần, lực lượng, vật tư, dụng cụ... trong nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

2. Về sản xuất nông nghiệp:

2.1. Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo 4 thôn vùng nông nghiệp theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng; tập trung gieo trồng vụ chiêm xuân hết diện tích, cơ cấu giống phù hợp, kịp thời vụ theo kế hoạch.

2.2. Chăn nuôi: Kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Tiếp tục phát triển ổn định đàn gia súc- gia cầm sau Tết nguyên đán, tập trung phòng chống rét cho đàn

gia súc, gia cầm, thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, phát hiện kịp thời và phòng chống dịch bệnh tả Lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm.

2.3. Lâm nghiệp: Tập trung công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước trong và sau tết Nguyên Đán. Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các công sở, cơ quan, khu di tích.

2.4. Thủy sản: Vận động ngư dân chuẩn bị tốt các điều kiện: phương tiện, ngư lưới cụ, lao động bám các ngư trường khai thác ; hướng dẫn cho các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an ninh , trật tự , thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ trong dịp nghỉ Tết tại Bến neo đậu tàu thuyền .

- Duy trì diện tích nuôi trồng, tập trung đầu tư cải tạo ao, đồng chuẩn bị các điều kiện đưa con giống vào nuôi trồng đúng thời vụ khi thời tiết cho phép.

3. Về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm : Tập trung kiểm tra quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết , đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ; đảm bảo chất lượng tiêu dùng , giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

4. Đời sống: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội , nhận trên cấp dưới đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng, tổ chức rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết. Tổ chức tọa đàm, động viên thăm hỏi, chúc Tết tặng quà cho các đối tượng chính sách, Thương Bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết.

5. Tài nguyên – MT và XDCB: Tập trung quản lý công tác quy hoạch đất ; xây dựng Kế hoạch và sử dụng quy hoạch đất năm 2022 trên địa bàn xã . Xây dựng Kế hoạch ra quân làm tổng vệ sinh môi trường đường làng , ngõ xóm, đồng ruộng, bãi biển, Bến sông, đường 510^B; đường 22m, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn toàn xã.

Tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình trọng tâm của địa phương, đối với công trình nâng cấp, cải tạo đường 510^B giai đoạn 2 có khả năng hoàn thành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán; các công trình đang thi công đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu.

6. Về giao thông - Thủy lợi: Tập trung chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông, các tụ điểm tập trung đông người lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông . Các đơn vị thôn tổ chức ch o lao động thực hiện việc nạo vét hệ thống kênh mương tiêu nội đồng, nội làng Mùa khô năm 2022; các đơn vị thôn vùng nông nghiệp căn cứ vào quy hoạch , kế hoạch để tổ chức nhân dân làm đường giao

thông nội đồng, nội làng. Thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai -TKCN và phòng thủ dân sự trên địa bàn.

7. Về Văn hoá: Tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã bằng hành động, việc làm thiết thực chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón xuân Nhâm Dần an toàn tiết kiệm, vui tươi lành mạnh, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn xã hội, gắn với công tác Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn xã. Đài truyền thanh xã xây dựng chương trình, thời lượng phát sóng phục vụ tốt trong dịp Tết nguyên đán; tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Công điện, các văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trong công tác Phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Chỉ đạo các thôn tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi theo quy định trong công tác phòng, chống dịch covid-19; Hội khuyến học xã gửi quà mừng cho học sinh, sinh viên thi đậu vào các Trường Đại học Năm học 2021-2022, Học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, huyện vào dịp đầu Xuân; tổ chức quản lý tốt các hoạt động văn hoá tại Chùa Bụt, Đài tưởng niệm các Lão dân quân...trong dịp Tết; không tổ chức các hoạt động Văn hóa tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các dòng họ trên địa bàn xã trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tổ chức chài chiếu Đèn.

8. Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND, Kế hoạch số 89/KH-UBND, Quyết định số 1089/QĐ-UBND và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới: Ngay từ đầu quý 1-2022 tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xã tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ NTM huyện thẩm định và công nhận thôn Văn phong đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu 2021; chỉ đạo thôn Đại Trường xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022; tổ chức kiểm tra rà soát, đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu ở từng thôn và xây dựng Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện từng nội dung, công việc thôn cần phải làm; phân công cán bộ, công chức, phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể cùng với thôn thực hiện. Tiếp tục Chinh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn sáng xanh sạch đẹp.

9. Về Quốc phòng – An ninh và Tư pháp:

Xây dựng Kế hoạch công tác quân sự năm 2022. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi; quản lý, phối hợp với MTTQ các ngành đoàn thể tổ chức gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ 2022 đủ chỉ tiêu huyện giao. Quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân cơ động, trung đội dân quân biên, lực lượng dự bị động viên; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự trên địa bàn. Tổ chức phối hợp với Ban công an, các ngành đoàn thể sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, ứng phó, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra. Tập trung công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng chống có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Không để xảy ra đốt pháo trái phép trong đặc biệt là đêm giao thừa và tuyệt đối không để có tiếng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

Lập kế hoạch bảo vệ trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Ban công an xã, Ban CHQS xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 09 thôn xây dựng kế hoạch, phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể, đồn Biên phòng Hoàng Trường tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, quản lý tốt nhân hộ khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp Luật, các Nghị định của nhà nước; các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức có chất lượng.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời và theo quy định của pháp luật, giải quyết tốt việc tranh chấp dân sự ở từng thôn, từng cụm dân cư.

II. Về tổ chức thực hiện:

Trên đây là một số nội dung chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đề nghị các ngành đoàn thể, các đơn vị thôn và nhân dân trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c):
- ĐU- TT HỖND (b/c):
- Các ngành đoàn thể:
- Các đơn vị thôn:
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Cảnh